



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดำเนินการคัดเลือกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเป็นพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

.....

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดำเนินการคัดเลือกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเป็นพิเศษ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครคัดเลือก จำนวน ๑ ราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รหัสประจำตัว

๖๗๐๑

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวพิสมัย บัณหาราช

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามข้อ ๑ เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวปวิศา ศิริกุล)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดำเนินการคัดเลือกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเป็นพิเศษ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดำเนินการคัดเลือกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญฯ
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

วัน เวลา	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่สอบ
วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - รายงานตัว เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. - ประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	๖๗๐๑ (๑ คน)	ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร